



Kinh mời bạn tham gia hội thảo  
đào tạo dành cho phụ huynh trong  
5 tuần của chúng tôi

ZOOM

# Hội Thảo Quản Lý Hành Vi 101

ĐỐI VỚI PHỤ HUYNH, NGƯỜI PHỐI HỢP DỊCH  
VỤ VÀ NHỮNG NGƯỜI QUAN TÂM KHÁC

**Scan Below to Register**



SCAN ME

WHEN: 5/30, 6/6, 6/13, 6/20, & 6/27

TIME: 5:30 - 8:00PM PST

LOCATION: VIA ZOOM LINK

TO RSVP, Contact your service coordinator  
or contact Julia Nguyen @ 714-855-8895

Hợp Tác Với RCOC

# TÌM HIỂU CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO ABA & TOILET

## Khái Niệm

Chủ yếu là giúp các phụ huynh có con em bị khuyết tật bằng cách thay đổi hành vi của chính họ và con em của họ. Phụ huynh sẽ được tham gia và được mời thảo luận về những thử thách mà họ trải nghiệm.

Phần cuối cuộc hội thảo vào 06/27 sẽ là huấn luyện về vệ sinh cá nhân. Phụ huynh muốn biết về vấn đề này sẽ được khuyến khích tham gia dự vào bốn phần đầu tiên của cuộc hội thảo.

COST: NO CHARGE

[www.AutismFootprints.com](http://www.AutismFootprints.com)  
1901 Carnegie Avenue, Suite  
1C Santa Ana, CA 92705

**PRESENTED BY: Mrs. Nicky Ton, MA, BCBA**

*CLINICAL SUPERVISOR*

*Tôi đã học đại học tại University of Oregon và nhận bằng thạc sĩ về trị liệu hôn nhân và gia đình từ Lewis and Clark College trong tiểu bang Oregon.*

*Trong năm 2022, tôi hoàn thành chứng chỉ Phân Tích Hành Vi Ứng Dụng của đại học Santa Barbara và nhận chứng chỉ là nhà phân tích hành vi.*

*Tôi có nhiều kinh nghiệm tiến hành trị liệu cá nhân, cặp vợ chồng và gia đình. Tôi cũng đã từng làm việc với những người lớn tuổi ở Quận Cam. Kinh nghiệm trị liệu của tôi đã thu hẹp sự quan tâm của tôi và đó là khi tôi nhận ra tôi muốn làm việc với trẻ em. Tôi chuyển đến San Diego vào năm 2020 trong thời kỳ đại dịch và sau vài tháng làm việc trong lĩnh vực này, tôi quyết định theo đuổi sự nghiệp phân tích hành vi ứng dụng. Tôi thích tìm hiểu về các hành vi và cách nó bị ảnh hưởng bởi môi trường của chúng ta. Các phương pháp phân tích hành vi đã giúp nhiều loại người học đạt được các kỹ năng khác nhau. Niềm đam mê của tôi là giúp cung cấp hỗ trợ và giúp các gia đình được đào tạo để họ có thể hỗ trợ việc học tập và thực hành kỹ năng trong cuộc sống của con họ.*

**Nếu bạn có thắc mắc về hội thảo này, vui lòng trao đổi với Điều phối viên Dịch vụ Trung tâm Regional Center hoặc liên hệ với Julia Nguyen, Người liên hệ về Quản lý Hành vi (714)855-8895**